

พฤษการุกเปิดทาว์โฮม “เดอะคอนเนค” โครงการ ใหม่ รองรับดีมานด์ย่านอ่อนนุช

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ เปิดขาย “เดอะคอนเนค อ่อนนุช” โครงการที่ 2 ซึ่งเป็นทาว์โฮม 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.85 ล้านบาท จำนวนทั้งสิ้น 258 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 540 ล้านบาท หลังจากทีบริษัทฯ ได้เปิดขายทาว์โฮมเดอะคอนเนค อ่อนนุชโครงการแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก เนื่องจากทำเลที่ตั้งโครงการที่เดินทางสะดวก อยู่ใกล้แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีบ้านทับช้าง ดีไซน์บ้านสวยงามทันสมัย และมีฟังก์ชันใช้สอยภายในที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถปิดการขายโครงการแรก ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 356 ยูนิต มูลค่าโครงการ 750 ล้านบาทได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยประเภททาว์โฮมในย่านนี้อย่างต่อเนื่อง จึงเปิดขายโครงการเดอะคอนเนค อ่อนนุช โครงการที่ 2 ชั้น คาดว่าจะเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงปลายปีนี้ นอกจากนี้ทำเลอ่อนนุชที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจนสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังมีโครงการเดอะคอนเนคบนทำเลแจ้งวัฒนะเป็นอีก 1 โครงการที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก จนต้องเปิดขายเป็นโครงการที่ 2 เช่นกัน” นายปิยะกล่าว

ข้อมูลโครงการเดอะคอนเนค อ่อนนุช 2

ทาว์โฮมสังคมนุภาพแห่งใหม่ที่ออกแบบให้ทุกความสุขของชีวิตเมืองให้ใกล้กันยิ่งขึ้น ออกแบบทุกตารางนิ้วให้กว้างขวางกว่าที่เคยสัมผัส เพื่อรองรับความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง ด้วยฟังก์ชัน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ และส่วนของห้องครัวที่แยกเป็นสัดส่วนเน้นความเป็นส่วนตัวสูงด้วย Master Bedroom ที่กว้างขวางเป็นพิเศษ แยกสัดส่วนห้องน้ำอย่างลงตัว เต็มเต็มมุมโปรดของทุกคนในครอบครัวด้วยห้องโถงขนาดใหญ่ และมุมห้องครัวเทรนด์ใหม่ ตอบรับการใช้ชีวิตของคนทันสมัย สวนส่วนกลางขนาดใหญ่และระบบความปลอดภัยสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขและมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ด้วยทำเลศักยภาพบนพื้นที่โครงการ 23 ไร่ มีแบบบ้านให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ Mode 1 พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม. จอดรถได้ 1 คัน ขนาดที่ดิน 18.20 – 47.50 ตร.ว. และ Mode 2 พื้นที่ใช้สอย 119 ตร.ม. จอดรถได้ 2 คัน ขนาดที่ดิน 20.9 – 61.2 ตร.ว.

ด้วยศักยภาพของทำเลที่เชื่อมต่อกับทุกเส้นทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบายบนทางด่วนมอเตอร์เวย์ และใกล้แอร์พ

ร้ทลิ่งค้ สฎถานึ่บ้านท้บซ้่าง ใก้ล้สึ่่งอ้ำนวยคววมส้ะดวกมกมมาย อากึ ห้่างสรรรพลึนค้่า ซึ่คองนสคแควร้ พาราดั้ช้พาร์ค
เซ่็นทร้ล บางนา เมกะบางนา ร้องพยบาลสมึติเวซ ศรีนครินทร้ ศูนย์ส้แสดงลึนค้่าไปเทค บางนา ในราคาเรื่่มต้่น 1.
85 ล้่านบาท สนใจแวะซมค้องการได้ล้แล้ววันึ่ สอบถามข้อมูลเพื่่มเตื่่ม โทร 1739 หรื้คลิก www.pruksa.com

